

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายใบ เหมพรหม	ประธานสภา อบต.บ้านแก้ง	ใบ เหมพรหม	
๒	นางกุหลาบ แสงศร	รองประธานสภา อบต.บ้านแก้ง	กุหลาบ แสงศร	
๓	นางฉันทนา จิตสุวรรณ	เลขานุการสภา อบต.บ้านแก้ง	ฉันทนา จิตสุวรรณ	
๔	นายเอนก ช้องศิริ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	เอนก ช้องศิริ	
๕	นายเล็ก อินทร์จันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	เล็ก อินทร์จันทร์	
๖	นายสัญญา ด่านคำแหง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สัญญา ด่านคำแหง	
๗	นายประพิน ด่านลาเคน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ประพิน ด่านลาเคน	
๘	นายทวี ธีระบุตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	ทวี ธีระบุตร	
๙	นายสฤติย์ สฤติย์พรหม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	สฤติย์ สฤติย์พรหม	
๑๐	นางรติมา สังข์สังจธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	รติมา สังข์สังจธรรม	
๑๑	นายไต้ อ่อนน้อม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	ไต้ อ่อนน้อม	
๑๒	นางสุดาวดี กิตติสัมพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	สุดาวดี กิตติสัมพันธ์	
๑๓	นายสมศักดิ์ พรหมที	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	สมศักดิ์ พรหมที	
๑๔	นายพนม ทีระแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	พนม ทีระแก้ว	
๑๕	นางอำพร แสงจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕	อำพร แสงจันทร์	
๑๖	นายประจวบ แก้วอุทธา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖	ประจวบ แก้วอุทธา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพโรจน์ เทียงธรรม	นายก อบต.บ้านแก้ง	ไพโรจน์ เทียงธรรม	
๒	นายทองหล่อ เกตุแก้ว	รองนายก อบต.บ้านแก้ง	ทองหล่อ เกตุแก้ว	
๓	นายอนันท์ แก่นศิริ	รองนายก อบต.บ้านแก้ง	อนันท์ แก่นศิริ	
๔	นายปัญญาศักดิ์ สีดาวงษ์	เลขานุการนายก อบต.บ้านแก้ง	ปัญญาศักดิ์ สีดาวงษ์	
๖	นางสุวรรณี คำนเจริญ	แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	สุวรรณี คำนเจริญ	
๗	นางบุญเดือน สุวรรณดี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	บุญเดือน สุวรรณดี	
๘	นายอุดมเดช คำนลัดด้อน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	อุดมเดช คำนลัดด้อน	
๙	นางนันทกานต์ คำนสืบเหตุ	แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	นันทกานต์ คำนสืบเหตุ	
๑๐	นายสมพงษ์ ไหว่อง	แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	สมพงษ์ ไหว่อง	
๑๑	นางสาวจรรยา น้อยจ่ายสิน	แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	จรรยา น้อยจ่ายสิน	
๑๙	นายสำรวย พะวังสุข	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	สำรวย พะวังสุข	
๒๐	นายพัฒนา พรหมเผ่า	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	พัฒนา พรหมเผ่า	
๒๑	นายสุรพล จำจด	ผอ.รพสต.บ้านแก้ง	สุรพล จำจด	
๒๒	นางจาร์วี ปัญญา	ผอ.รพสต.เขาสิงโต	จาร์วี ปัญญา	
๒๓	นางบัณฑิต วิสุทธิประสิทธิ์	ผอ.รพสต.คลองหมากน็ด	บัณฑิต วิสุทธิประสิทธิ์	
๒๔	นายสุรวุฒิ พวงจำปา	ผอ.โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา	สุรวุฒิ พวงจำปา	
๒๗	นางพะเยาว์ อุไรพันธ์	ผอ.โรงเรียนเขาสิงโต	พะเยาว์ อุไรพันธ์	
๒๘	นางพะเยาว์ อุไรพันธ์	รก.ผอ.โรงเรียนบ้านห้วย	พะเยาว์ อุไรพันธ์	
๒๙	นายกอบโชค ศิริรัตน์	ผอ.โรงเรียนบ้านแสงจันทร์	กอบโชค ศิริรัตน์	
๓๐	นายพรชัย หงษ์ดี	ผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดง	พรชัย หงษ์ดี	
๓๑	นายวิรัช ศรีนวล	ผอ.โรงเรียนบ้านคลองหมากน็ด	วิรัช ศรีนวล	
๓๔	นายสุภจริน แดงประเสริฐ	รองปลัด อบต.บ้านแก้ง	สุภจริน แดงประเสริฐ	
๓๕	นางสุนันทา บุขบาศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนันทา บุขบาศรี	
๓๖	นายจิรวัฒน์ บัวศรียศธียา	ผู้อำนวยการกองช่าง	จิรวัฒน์ บัวศรียศธียา	
๓๗	นางสุวิมล สิงห์ธรรม	หัวหน้าสำนักปลัด	สุวิมล สิงห์ธรรม	
๓๘	นางสาวสุทร อ่อนคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุทร อ่อนคำ	
๓๙	นางสาวเพชรमुखี แสงหมื่น	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	เพชรमुखี แสงหมื่น	
๔๐	นางสาวชลาลัย สมบูรณ์กุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชลาลัย สมบูรณ์กุล	
๔๑	นายดอน ศรีป่าหวาย	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ดอน ศรีป่าหวาย	
๔๒	นางสาวปาริชาติ พันธโกศล	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ	ปาริชาติ พันธโกศล	
๔๓	นางสาวอารีรัตน์ ลาดหนองซุ่น	นักวิชาการสาธารณสุขฯ	อารีรัตน์ ลาดหนองซุ่น	
๔๔	นายชัชชนันต์ นาหุลุปลา	นักพัฒนาชุมชนฯ	ชัชชนันต์ นาหุลุปลา	
๔๕	นางสาวกนกวรรณ เข้มเลา	นักวิชาการศึกษา	กนกวรรณ เข้มเลา	
๔๖	นางสาวญาณัท จันทิ	เจ้าพนักงานธุรการ	ญาณัท จันทิ	
๔๗	นายณัฐฤทธา ชันติวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ	ณัฐฤทธา ชันติวงศ์	
๔๘	นายจักรพันธ์ ทองปัญญา	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	จักรพันธ์ ทองปัญญา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาเลขาธิการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเข้าร่วมประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๖ คน และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอีก ๔ คน ประกอบด้วย นายก อบต. รองนายก อบต. และเลขาธิการนายก อบต. จึงขอเรียนเชิญนายใบ เหมพรหม ประธานสภาฯ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้ส่งเอกสารไปแล้ว ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่และมีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าที่ประชุมไม่มีการแก้ไข กระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

๑. การกั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระต่อไป เป็นการกั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ

ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านางสุนันทา บุชบาศรี ผู้อำนวยการกองคลัง ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ การกั้นเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกั้นเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกั้นเงิน หากไม่ได้ดำเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ข้าพเจ้าขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดการกั้นเงินดังนี้

๑. ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามมติอนุมัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โอนงบประมาณตั้งใหม่เพื่อปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน นั้นต่อไปอีก เพื่อปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา เพื่อขยายพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการหรือมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอกันเงินตามโครงการดังกล่าว เพื่อไว้รอจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงเรื่องการขอกันเงินดังกล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดจะ สอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมในการขอกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์รปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้กันเงิน จำนวน ๑๕ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงถึงข้อราชการอื่นๆ ให้ที่ ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ

นายก อบต. ข้าพเจ้าขอเรียนชี้แจง และแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง
รัฐบาลเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ e-Form ผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th โดยทำการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ จากนั้น รอกการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประมาณ ๕ วันทำการ จึงจะสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ รวมถึงสามารถปรับปรุงทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ทั้งระบบ IOS และ Android
๒. วิธีป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพบน "Social Media" (แก๊งคอลเซ็นเตอร์)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อเสนอแนะวิธีการปกป้องตัวเองจากมิจฉาชีพ ดังนี้
 ๑. ตั้งรหัสผ่านที่เดายาก
 ๒. อัปเดตระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์
 ๓. หลีกเลี่ยงการใช้ไวไฟสาธารณะ
 ๔. คิดก่อนแชร์ข้อมูลเสมอ
 ๕. ไม่ควรผูกเลขบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคารลงในโซเชียลมีเดีย
 ๖. ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อออนไลน์
 ๗. ตรวจสอบประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเสมอทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร.๑๑๖๖

๓. ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งคล้ายข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพฯ ดังนี้
ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดว่า “ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด” โดยในขณะนี้ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นฝ่ายเลขานุการ ยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ดังนั้น ในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ก็ยังได้รับเหมือนเดิมทุกประการ รวมถึงผู้มีสิทธิรายใหม่ด้วย

๔. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๕๔ วางหลักไว้ว่า ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑. เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

๒. กำหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

๓. กำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่น นอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้น มากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน

๕. ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมร้ายโร ขอรับบริจาค

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ปรากฏกลุ่มบุคคลได้มีการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยแกนนำในแต่ละจังหวัดจะชักชวนสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งมีการนำสมาชิกที่ได้รับความเดือนร้อนเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ผลักดันเพิ่มเบี้ยสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ทหารผ่านศึก รวมทั้งการขอสัญชาติให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติ ในบางจังหวัดมีการรับบริจาคเงินสมทบทุนสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และความเรียบร้อยของสังคม อำเภอเมืองสระแก้ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑. ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏพฤติกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นหรือพฤติกรรมที่หมิ่นเหม่ต่อการกระทำผิดกฎหมาย โดยให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในทันที

๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว ให้แก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจ และเพื่อป้องกันไม่ประชาชนหลงเชื่อโดยง่าย

๓. หากตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานให้อำเภอเมืองสระแก้วทราบโดยเร็ว

๖. การขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย
ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนของโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล

ถึงขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถึงขยะลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น


เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างรูปธรรม อำเภอเมืองสระแก้ว
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน และแต่งตั้งทีมปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการทวนสอบการประเมินโครงการฯ ระดับตำบล ในครั้งนี้จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับติดตาม จัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะ เศษอาหาร
หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

๗. ด้วยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามสภาวะอากาศกับกรม
อุตุนิยมวิทยา กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ แจ้งว่าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
เป็นบางแห่ง


เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และเตรียมการป้องกันภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและ
น้ำท่วมขัง รวมทั้งการติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง
ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ไฟฟ้ารั่วในพื้นที่น้ำท่วมขัง เด็กจมน้ำ และสัตว์มีพิษ จึงต้องประเมินสถานการณ์
ต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
และบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประธานสภา	ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	ถ้าที่ประชุมไม่มีท่านใดเพิ่มเติม กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านที่ทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จ คู่ลงไปด้วยดี และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางฉันทนา จิตสุวรรณ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายโบ เหมพรหม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง